

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอ่างทอง มีวิธีการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอ่างทอง
2. เพื่อศึกษาปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอ่างทอง
3. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดกับคุณลักษณะ และพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอ่างทอง
4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคุณลักษณะและพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดอ่างทอง

#### สมมติฐานการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีคุณลักษณะและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกันมีการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีคุณลักษณะและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกันมีปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินงานวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจจังหวัดอ่างทอง จำนวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามไปยังสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 สถานี ทั้งหมดจำนวน 300 ฉบับ และเลือกฉบับที่สมบูรณ์ 279 ฉบับ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

### สรุปผลการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยมีประสบการณ์ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่เกิน 10 ปี และเคยผ่านการอบรมด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ และเป็นพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทอง

2. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง มีการดำเนินงานป้องกันปราบปรามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีระดับการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ คือ ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านปราบปรามยาเสพติด และด้านการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง มีปัญหาการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีระดับการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับคือ ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และ ด้านป้องกันยาเสพติด

4. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน การเข้ารับการอบรมยาเสพติด และพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองที่มีอายุ ชั้นยศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาดำเนินการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง มีการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จำลอง คำดีบุญ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำเป็นต้องดำเนินการควบคุมกันระหว่างการป้องกัน ปราบปราม และสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วย ยาเสพติด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในระดับสูงได้ทุกด้าน ประกอบกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความจำเป็นต้องดำเนินการในภาพรวมของปัญหา เพราะปัญหานี้มีผลกระทบต่อสังคมรอบด้าน การดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล มีความจำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง 3 ด้าน อีกทั้งปัญหาอุปสรรคซึ่งมักพบอยู่เป็นประจำ ในการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ที่ผู้ปฏิบัติยังเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด

2. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง มีปัญหาการดำเนินงาน การป้องกันปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นักรบ หลิมวิรัตน์ (2535 : 137) ได้ศึกษาเรื่อง “แนวความคิดในการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษา เฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด” พบว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุด คือ สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่และครอบครัวไม่ปลอดภัย รองลงมาคือเครื่องมือใช้พิเศษที่ใช้ในการสืบสวนที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมีน้อย

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีปัญหาซึ่งมักพบเห็นอยู่เป็นประจำใกล้ตัว เช่น ไม่มีสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน ขาดวัสดุอุปกรณ์ พาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนต่ำ ขาดขวัญกำลังใจ ซึ่งเป็นปัญหาควบคุมในการดำเนินงาน ตลอดระยะมา ซึ่งรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถแก้ไขปัญหได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติ ขาดความหวังในการแก้ไขปัญห และมองเห็นว่าเป็นปัญหาปกติ จึงได้ขาดการให้ความสำคัญที่จะมองว่าเป็นปัญหาที่นำมาสู่การแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ และในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไปบนสภาพของปัญหาความขาดแคลน ก็สามารถ ได้ผลคืออยู่ในระดับหนึ่ง

3. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองที่มีอายุต่างกันมีการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ นาวัน (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนในสถานีตำรวจ สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน จำแนกตาม อายุ ที่ต่างกันมีผลการปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน เมื่อได้รับมอบหมายให้ดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ได้ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันในความรับผิดชอบที่จะรับนโยบายมาปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอายุต่างกัน จึงมีการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน

4. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่มีการศึกษาต่างกัน มีการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ นาวัน (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนในสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน ที่มีการศึกษาต่างกัน มีผลการปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการดำเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องดำเนินงานกันเป็นทีม ทุกคนจึงสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาแตกต่างกัน จึงสามารถดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันได้โดยมีการดำเนินงานไม่แตกต่างกัน

5. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่มีชั้นยศต่างกัน มีการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ นาวัน (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนในสถานีตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนที่มีชั้นยศต่างกัน มีผลการปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และการดำเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปกครองบังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีการกำหนดตำแหน่งให้ทำงานร่วมกัน การดำเนินงานจึงต้องมีการร่วมทำงานกันเป็นทีม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทีม เป็นเหตุให้มีการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่แตกต่างกัน

6. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการดำเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จำลอง คำดีบุญ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลของการปราบปราม

ยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีผลของการปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทีป ปิยะทัตศรี (2533 :130) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมต่อการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจภูธร สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 2” พบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาพรวมผู้ที่มีประสบการณ์สูง มีความมั่นใจที่จะดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดสูงกว่า เพราะการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถความชำนาญพิเศษในการดำเนินงาน ผู้มีประสบการณ์จึงเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเลือกมาปฏิบัติงาน

7. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองที่มีการได้รับการอบรมต่างกันมีการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ จำลอง คำดีบุญ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผลของการปราบปรามยาเสพติดในทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่มีการอบรมด้านยาเสพติดต่างกัน มีผลการปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทีป ปิยะทัตศรี (2533 :130) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีส่วน ส่งเสริมต่อการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนในสถานีตำรวจภูธร สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 2” พบว่า การฝึกอบรมด้านการสืบสวน มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการอบรมด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดทำให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดแบบใหม่ ๆ และนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ได้มากขึ้น

8. จากผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกันมีการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า สถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ สภาพพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน อีกทั้งคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น รวมถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้การดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของแต่ละสถานีตำรวจ แตกต่างกันไป สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา มีการดำเนินงานสูงที่สุด น่าจะเกิดจากการบริหารงานภายใน ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านยาเสพติดได้ประสิทธิภาพสูง

9. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุมากในภาพรวม จะพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด มากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุน้อย ซึ่งแสดงว่าการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนั้น ปัญหา มักจะพบในการดำเนินงาน และสั่งสมเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ

10. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษาต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เป็นทักษะเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งต้องมีความรู้จากการปฏิบัติงานเป็นประสบการณ์เฉพาะ การศึกษาจึงไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ผู้มีประสบการณ์ด้านยาเสพติดสูง อาจจะมีความรู้ด้านการศึกษาน้อยเพราะการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นความรู้เฉพาะด้าน ที่ต้องมาศึกษาหาความรู้ในการทำงาน

11. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชั้นยศต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและ

อุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ชั้นยศ มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีชั้นยศสูงกว่า หรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พบว่ามีปัญหาในการดำเนินงานสูงกว่าเพราะภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบสูงกว่า และมีความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญหาก็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทีมงานจึงพบปัญหาอุปสรรคสูงกว่า

12. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์ต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์ต่างกันจะพบปัญหาในการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน ตามสภาพพื้นที่และประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พบว่ามีปัญหาสูงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีทั้งประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี และผู้มีประสบการณ์ตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาด้านการปฏิบัติงาน ส่วนผู้มีประสบการณ์สูงจะมีปัญหาด้านงบประมาณ

13. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการอบรมต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพงษ์ นาวัน (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชั้นประทวนในสถานีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่าการได้รับการฝึกอบรมด้านยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับผลการปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน จนการอบรมเพิ่มเติมในขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ น่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาด้านอื่นควบคู่กับการอบรมความรู้เพิ่มเติม เพราะการอบรมเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลในด้านค่าตอบแทน และวัสดุอุปกรณ์

14. จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกันมีปัญหาการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ์ รุ่งหล้า (2539 : 81) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรค ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” พบว่า สถานที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคในการ ป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดแตกต่างกัน รวมถึงการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละพื้นที่มีไม่เหมือนกัน ซึ่งปัญหามักจะ เกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน แต่ละพื้นที่จึงมีปัญหาแตกต่างกัน โดยเฉพาะสถานีตำรวจ อําเภอ ป่าโมก จะพบว่ามีปัญหาสูงที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ

#### 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

##### 1.1 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ควรมีการเน้นเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน ป้องกัน

ปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเรื่อง การเข้าไปประสานงานประจำใน สถานศึกษา การรณรงค์สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง โรงงานเข้มแข็งปลอดยาเสพติด การป้องกัน ยาเสพติดโดยการตรวจตรา และสุ่มตรวจปัสสาวะในสถานประกอบการ การติดตามผู้ที่เคย เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และผ่านการเข้าอบรมโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน การจับกุมปราบปราม โดยสุ่มตรวจปัสสาวะ ผู้ต้องสงสัยเสพยาเสพติดในพื้นที่ การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ที่มีการกระทำ ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ การใช้มาตรการการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การใช้มาตรการยึดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การจับกุมปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด รายสำคัญในพื้นที่ การรวบรวมจัดทำข้อมูล เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ให้เป็น ปัจจุบัน การติดตามสืบสวนหาข่าว ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ และการติดตามผู้ผ่านการ เข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด

##### 1.2 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้าน กฎหมาย และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการพัฒนาหลีกเลี่ยงการ ดำเนินการทางกฎหมายตลอดเวลา



**1.3** ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวน ขยายผล รางวัล ในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง หากเกิดอันตรายต่อชีวิต ครอบครัวของผู้ปฏิบัติควรมีหลักประกันที่จะสามารถอยู่ได้โดยไม่มีหัวหน้าครอบครัว

**1.4** รัฐบาลควรออกกฎหมายคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติด ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะสามารถปกป้องและป้องกันตนเองโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่นการใช้อาวุธยิงต่อสู้กับคนร้ายที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่จำเป็นต้องให้คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน เพราะการที่คนร้ายมีอาวุธปืนติดตัวแสดงว่ามีเจตนาไว้ประทุษร้ายผู้อื่น

**1.5** รัฐบาลควรออกกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นผู้นำพยานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา แทนการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหาพยานหลักฐานมาประกอบ ข้อกล่าวหาแต่ฝ่ายเดียว หรือออกกฎหมายปิดปากเพื่อใช้กับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

## **2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป**

**2.1** ควรให้มีการศึกษาวิจัยการดำเนินงานและปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1-9 นครบาล และเปรียบเทียบการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงาน ว่ามีระดับการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับใดและแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

**2.2** ควรให้มีการศึกษาวิจัยด้านการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาล ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากน้อยเพียงใด